

โครงการพัฒนาวิชาการและโครงการทุนอุดหนุนวิจัยที่ขออนุมัติดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

(1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 66)

ดำเนินงานวิจัย

ลำดับที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ภาควิชา	ดำเนินการผ่านหน่วยงาน	หน่วยงานผู้ให้ทุน
1	โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในสังคมเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดอากาศสะอาดอย่างบูรณาการ	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	บริษัท ไทยพร้อม จำกัด
2	โครงการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC2)	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3	โครงการการประยุกต์การวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อพัฒนาแนวคิดโครงการปรับตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ผศ.ดร.อารีญา โอบิเดียงกู	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
4	โครงการประเมินโครงการลงทุนไร้ค่าแพโรบัสต้าและพืชทางเลือกในจังหวัดพังงา	ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	บริษัท สวนยางงานทวี จำกัด
5	โครงการทดสอบการนำแนวทาง/แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพและน่าสนใจมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ	ผศ.ดร.อัจฉรา ปทุมนากุล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

6	โครงการการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการบรรเทาความยากจนสำหรับชุมชน ประมงรายย่อยในประเทศไทย (ระยะที่ 2)	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	Graduate School of Agriculture Kyoto University
7	โครงการการสำรวจงานวัดกรรมเกษตรเท่า ทันภูมิอากาศที่มีศักยภาพในการเกษตรไทย เบื้องต้น	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	Winrokc International
8	โครงการ CLMVT Forum เสริมสร้าง การค้าและความร่วมมือในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ผศ.ดร.มานะ ลักขมโอรุณทัย	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	สำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า
9	โครงการการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการ พัฒนาอย่างยั่งยืนของการส่งเสริมและ พัฒนาแหล่งธรณีวิทยา แหล่งมรดกธรณี และอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ประจำปี งบประมาณ 2566	ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	กรมทรัพยากรธรณี
10	โครงการประเมินความยั่งยืนของน้ำ (WSA) จำนวน 6 พื้นที่ (7 โรงงาน) บริษัท ซี.เอ. ไอ. จำกัด	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด
11	โครงการศึกษาค่าดัชนีความเชื่อมั่นของ ผู้บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัย ด้านอาหารของสินค้าเกษตร ระยะที่ 1 ประจำปี 2566	อ.ดร.ณิชา ธรรมธนากุล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ
12	โครงการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัย ภายใต้การดำเนินงานของ สวก. ปีงบประมาณ 2566	รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตดวงกุล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน)

13	โครงการจ้างเหมาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ปี 2566	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	กรมพัฒนาที่ดิน
14	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าด้านการบริการของทีมพนักงานขายของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ปี 2566	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
15	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการจัดส่งสินค้าบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด (TBL) ปี 2566	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด (TBL)
16	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ปี 2566	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
17	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท โอเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด ปี 2566	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	บริษัท โอเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด
18	โครงการการศึกษาการจัดทำระบบการพัฒนาระบบและบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการเตือนภัยและวางแผนเชิงนโยบาย ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13	รศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
19	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท นำยุค จำกัดปี 2566	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	บริษัท นำยุค จำกัด
20	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด ปี 2566	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด

21	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเมนท์ จำกัด ปี 2566	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเมนท์ จำกัด
22	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ บริษัท ช่างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2566	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	บริษัท ช่างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
23	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท แคชแวน แมนเนจเมนท์ จำกัด ปี 2566	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	บริษัท แคชแวน แมนเนจเมนท์ จำกัด
24	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม โครงการย่อยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อยการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระบุรียี่สิบปี (พ.ศ.2566-2585)	ผศ.ดร.มนต์ชัย พิณจิตรสมุทร	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	สำนักงานจังหวัดสระบุรี
25	โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ของแผนควบคุมยาสูบ	ผศ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
26	โครงการ Drivers and constraints of land cover land use change in Asian aquaculture hotspots	ผศ.ดร.อรชส นภสินธุ์วงศ์	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	Michigan State University

27	โครงการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ตามแนวทางคู่มือวิจัยเพื่อโอท็อป) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ช่วงที่ 1	ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
28	โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	รศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	สำนักงานงบประมาณ
29	โครงการจ้างที่ปรึกษาประกอบการตัวแปร เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomic variables)	ผศ.ดร.มานะ ลักษณะมีอรุณทัย	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	ธนาคารออมสิน
30	โครงการจ้างศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและนวัตกรรม กรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวาทกุล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	กรมวิชาการเกษตร
31	โครงการจ้างที่ปรึกษางานประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 งาน	รศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกรมล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	สถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

32	โครงการ OECD Country Programme ระยะที่ 2 (Advancing Statistical Practice)	ผศ.ดร.มานะ ลักขมธีรโณทัย	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริการวิชาการ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	โครงการ Feed the Future Lab of Innovation for Food Security Policy Research, Capacity and Influence (PRCI) 2023	ผศ.ดร.อรชส นภสินธุ์ศรี	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริการวิชาการ	Michigan State University
34	การกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการ ปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรองรับสังคม ผู้สูงอายุ	รศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
35	โครงการแนวทางการพัฒนาและการ ปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านของไทยจาก สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง	ผศ.ดร.กมลภา กุลติลิก	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
36	การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ แผนงานโควิด-19	ผศ.ดร.เออวดี เปรมษ์เชื้อร	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
37	การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผน งานวิจัยระบบสาธารณสุขเร่งด่วนเพื่อ ตอบสนองการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019	ผศ.ดร.นภสม สิมเพิ่มสกุล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
38	การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ โครงการ Frontier Research และการ พัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อ รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
39	การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผน งานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และ สาธารณสุข	ผศ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

40	การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานเกษตรสมัยใหม่ Smart Farming	รศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกรมล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
41	การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Startup และ SMEs)	รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวาทกุล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
42	การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นของวิสาหกิจฐานนวัตกรรม(Startup และ SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)	ผศ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัฐยากุล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
43	การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม	ผศ.ดร.อุชุก ดั่งบุตรศรี	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
44	การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานการสร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ	ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
45	การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ผศ.ดร.อรรณพล สืบพงศกร	ภาควิชาสหกรณ์	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
46	การสังเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ การพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม และสังคมชุมชน : ภาพรวมของ 10 แผนงาน	ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

หมายเหตุ : โครงการที่ดำเนินการผ่าน สำนักงานบริการวิชาการ มีทั้งหมด 33 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการผ่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีทั้งหมด 13 โครงการ (ที่ให้ศูนย์วิจัยช่วยดำเนินการให้)